

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๑๓๗๗๑

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานข้อร้องเรียนของขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน

เรียน รัฐ-พม., ปลัด-นร., ลธน., เลขา-สคก.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) รายงานว่า กลุ่มขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนได้ยื่นข้อเรียกร้องขอให้พิจารณายกเลิกการเสนอร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. โดยมีข้อเรียกร้องเบื้องต้น ดังนี้

๑. ให้มีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยทันที และยุติการเสนอกฎหมายควบคุมเสรีภาพการรวมกลุ่มของประชาชนทุกฉบับ

๒. ให้ทำข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่ผลักดันร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. และกฎหมายควบคุมเสรีภาพการรวมกลุ่มของประชาชนทุกฉบับอีก

๓. ให้การรับรองว่าจะไม่มีผู้ใดตกเป็นเป้าหมายการถูกคุกคาม การใช้ความรุนแรง ถูกจับกุมคุมขัง หรือถูกตั้งข้อหาต่อการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการชุมนุมและแสดงออกโดยสันติ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า การเสนอร่างกฎหมายมีกระบวนการและขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว และโดยที่ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัตินี้ตั้งอยู่ระหว่างการดำเนินการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบของร่างกฎหมายตามนัยมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ สมควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและดำเนินการให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนโดยเร็วต่อไป ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) รายงาน

๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้เรียกร้องและประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเร่งดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมายและวิเคราะห์ผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ให้แล้วเสร็จเพื่อให้ได้แนวทางการดำเนินการในเรื่องนี้ที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา และโปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ประไพ คำสะกุล

(นางประไพ คำสะกุล)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๒ (อุษายาท), ๑๕๓๒ (วัลภา) โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

หมายเหตุ รัฐ-พม. : จึ่งเรียนยืนยันมา และโปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ปลัด-นร., ลธน., เลขา-สคก. : จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ